

8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์

■ นำเสนอเมื่อ 13 มิ.ย. 2557

วิธีหาเงินพิเศษผ่านโลกออนไลน์ เพื่อก้าวสู่ความรวยในฐานะเศรษฐี เป็นไปได้ไม่ยาก และคุณเองก็มีวิธีรวยได้ง่าย ๆ ซึ่งถ้ายากรูว่าต้องทำอย่างไร บรรทัดต่อไปคือคำตอบ

จนถึงวันนี้คงไม่มีกล้าปฏิเสธว่าเทคโนโลยีพร้อมด้วยโลกออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตของคนเราไปแล้ว ในเมื่อกิจกรรมหลายอย่างของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ยิ่งในยุคไอทีแพร่หลายก้าวหน้าไปไกลขนาดนี้ โอกาสในการหารายได้พิเศษก็กระจายเกื้อหนุนบนอินเทอร์เน็ต ทั้งสินค้า อาหาร และบริการอื่น ๆ จึงสามารถทำได้ง่าย ๆ แคคลิกเดียวจากปลายนิ้วก็เรียกรวย ไม่ต้องแต่งตัวและเดินทางไปข้างนอกให้เสียเวลา ซึ่งก็หมายความว่า หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากคว้าโอกาสสร้างรวยบนโลกออนไลน์บ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป แคลองศึกษา 8 วิธีสุดฮิต แล้วไปพิชิตโลกออนไลน์ตามนี้เท่านั้น

1. ขายของมือสองผ่านเว็บไซต์

โลกออนไลน์ในสมัยนี้มีช่องทางและโอกาสมากกว่าให้เราค้นหาข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียวแล้วนะคะ เพราะยังมีเว็บไซต์ที่วางตัวเป็นสื่อกลางระหว่างแม่ค้าพ่อค้า กับคนที่สนใจของเก๋ามือสองในสภาพดีอยู่ด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถเปลี่ยนข้าวของที่ไม่ค่อยได้ใช้ไปเป็นเม็ดเงินได้อย่างง่าย ๆ แถมยังอาจจะได้ประกาศขายฟรีตามโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนตัวอย่างเฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรมอีกต่างหาก เรียกได้ว่าไม่ต้องออกจากบ้าน เสียทั้งเงินค่ารถและค่าเช่าที่ ก็มีช่องทางให้ขายสินค้า ฟันกำไรได้สบาย ๆ

2. สร้างบล็อกสุดฮิต เรียกเงินจากสปอนเซอร์

สำหรับคนที่มีความสนใจ บวกกับความสามารถพิเศษด้านการถ่ายทอดเรื่องราว คุณสามารถเปลี่ยนความฝันและแรงบันดาลใจของตัวเองเป็นเงินได้เช่นกัน เพียงแค่สร้างบล็อกส่วนตัว ลงเรื่องราวที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะป็นรีวิวการท่องเที่ยว โพสสภาพสวย ๆ จากกล้องของตัวเอง หรือเขียนนิยายทำมือไวแชรให้ผู้อ่านท่านอื่น ๆ ได้ร่วมมีความสุขไปด้วยกัน ไม่แน่ว่าผลงานของคุณอาจจะเข้าตากรรมการ ได้รับการติดต่อจ้างงาน หรือมีสินค้ามาติดต่อขอเช่าพื้นที่โฆษณาในบล็อกของคุณก็ได้ แต่ทั้งนี้ควรศึกษาเรื่องการจดลิขสิทธิ์ ให้ผลงานทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคุณเอง เพื่อป้องกันการคัดลอก และดัดแปลงด้วยนะจ๊ะ

3. ดีไซน์สินค้า ขายผ่านเว็บไซต์

นอกจากของที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว คุณยังสามารถขายไอเดียดี ๆ จากสมองและสองมือของตัวเองผ่านโลกออนไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ง่าย ๆ ก็ดีไซน์ลายเสื้อยืด และผลิตออกมาขาย หรือจะลองขายโปสเตอร์ดลายน่ารัก ๆ ของตัวเองก็ยังได้ แต่สำหรับใครที่มีฝีมือด้านงานประดิษฐ์ ลองครีเอทีฟสินค้าแฮนด์เมดมาประกาศขายผ่านโลกออนไลน์ รวมทั้งใครที่มีฝีมือการวาดภาพ และการตุ๋นแจ่ง ๆ จะดีไซน์สติ๊กเกอร์ไลน์ไปขายให้บริษัทไลน์ก็น่าจะเวิร์กไม่น้อยเหมือนกันจ้ะ

4. ฟรีแลนซ์ เพิ่มรายได้จากงานประจำ

ใครที่ทำงานประจำอยู่ แต่อยากหารายได้เสริมมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลองมองงานฟรีแลนซ์ไว้เป็นตัวเลือบบางกั๊ตดีคะ ยิ่งสมัยนี้งานฟรีแลนซ์ที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่เบียดเบียนหน้าที่การงานที่ทำอยู่มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย ยกตัวอย่างเช่น งานแปลหนังสือ งานเขียนคอลัมน์ เขียนนิตยสาร หรือการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ยังเป็นโอกาสให้คุณรับงานเพิ่มเสริมรายได้เขากระเป๋าย่างชิล ๆ

5. ซื้อของเก่ามาขายผ่านอินเทอร์เน็ต

วิธีนี้อาจจะต้องลงทุนก่อน แต่ถ้าคุณสามารถวิเคราะห์ตลาดได้ อี๊กั๊ตยังมีความสามารถพิเศษเรื่องการหาแหล่งซื้อของถูกแต่ดี การซื้อของเก่ามาดัดแปลง แล้วประกาศขายผ่านเว็บไซต์ก็จัดเป็นทางเลือกเพิ่มเม็ดเงินในกระเป๋าที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกัน โดยเฉพาะหากคุณมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที หรือจะลึกไปถึงขั้นสามารถพัฒนาเว็บไซต์เก่าให้กลายเป็นเว็บไซต์ใหม่ในรูปแบบที่แจ่มจ้าวกว่า ก็เป็นโอกาสทางการเงินเป็นกอบเป็นกำได้เหมือนกันนะจ๊ะ

6. ขายของมือใหม่ที่หายากในท้องตลาด

สำหรับคนที่ม่ช่องทางซื้อขายของนำเข้าได้ราคาถูกกว่าสินค้าที่นำมาขายตามท้องตลาดทั่วไป หรือสามารถหาสินค้าแปลก ๆ ที่ไม่มีขายในไทยมาประกาศขายผ่านเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียของตัวเองได้ โอกาสทางการเงินของคุณก็จะมีมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวนะ แต่ทั้งนี้เริ่มแรกอาจจะต้องลงทุน และลงแรงโปรโมทสินค้าอย่างหนัก เพื่อผลตอบรับที่ดีในอนาคตด้วยนะจ๊ะ

7. ให้บริการทางการเงิน

สมัยนี้ช่องทางให้ศึกษาการเขียนโปรแกรม หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอยู่หลายชนิด แต่ที่เป็นที่นิยมที่สุดคือโปรแกรมบัญชี ซึ่งหากคุณสามารถศึกษาเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ แล้วรับงานบริการทางด้านการเงิน การจัดการบัญชีให้กับบริษัทต่าง ๆ ได้ก็จะมีรายได้อีกส่วนหนึ่งสบาย ๆ แต่ทั้งนี้อาจจะต้องหาเวลาเขาอบรมเพื่อให้ได้ใบรับรองการใช้โปรแกรมมาด้วย จะได้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น

8. ลงประกาศเป็นติวเตอร์สอนหนังสือเด็ก ๆ

ในเมื่อพื้นที่ในโลกออนไลน์เปิดกว้างให้เราได้แชร์เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย

ก็คงไม่แปลกถ้าเราจะลงประกาศรับสมัครพิเศษในวิชาที่เราถนัดให้กับเด็ก ๆ ที่อยากเรียนเพิ่มเติมนอกห้องเรียน หรือถ้าเป็นไปได้อาจจะทำการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตไปเลย ลดค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์การสอนไปด้วยในตัว

ทั้งหมดนี้ก็เป็นช่องทางการหารายได้เสริมผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถสร้างเม็ดเงินเข้ากระเป๋าคุณได้จริง แต่อย่างไรก็ดี ขึ้นชื่อว่าเป็นการซื้อขายผ่านโลกออนไลน์ ก็ควรต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้ดีเสียก่อนทำการค้ากัน รวมทั้งสร้างมาตรฐานการเพื่อความปลอดภัยในการรับเงินค่าสินค้าและค่าจ้างด้วยนะคะ งานนี้จะได้ไม่เกิดปัญหาโกง หรือเบียดค่าสินค้าให้หนักอกหนักใจทั้งคนซื้อ และพ่อค้าแม่ขาย

ขอบคุณที่มาจาก [กระปุก.คอม](#)